



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 19 เมษายน 2561#

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สยามรัฐ ไทยโพสต์ ผจก. รายวัน กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก เดลินิวส์ ข่าวสด มติชน M2F บางกอกโพสต์ เดอะเนชั่น แนวหน้า</p> <p>มติชน เดลินิวส์</p> <p>ข่าวสด</p>	<p>อุบัติเหตุสงกรานต์ 61</p> <p>-เสนอข่าว นายสุธี มากบุญ รมช.มหาดไทย แถลงข่าวผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ว่า สถิติอุบัติเหตุทางถนนสะสม 7 วัน (11-17 เม.ย.) เกิดอุบัติเหตุรวม 3,724 ครั้ง ผู้เสียชีวิตสะสม 418 ราย บาดเจ็บสะสม 3,897 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต 4 จังหวัด ได้แก่ ระนอง สมุทรสงคราม หนองคาย และหนองบัวลำภู จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ เชียงใหม่ 133 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด คือ นครราชสีมา 20 ราย และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด คือ เชียงใหม่ 142 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ต้มแล้วขับ 40.28%</p> <p>-พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช. กล่าวถึงมาตรการ "ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ" ว่า ภาพรวม 7 วัน ตรวจพบผู้ฝ่าฝืนมาตรการ 490,512 ครั้ง ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 38 ยึดรถ 16,288 คัน แยกเป็นจักรยานยนต์ 11,768 คัน และรถยนต์ 4,520 คัน สถิติการยึดรถเพิ่มขึ้น 100 เปอร์เซ็นต์ ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด 310,299 คน</p> <p>ด้าน นายประสาร มหาสีตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า ช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ มีคดีเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ 3,620 คดี แบ่งเป็นช่วงระยะเวลาเมาสุรา 3,461 ช่วงประมาท 14 คดี ขับเสพร 145 คดี ยอดสะสม 7 วันมีคดีทั้งหมด 10,784 คดี เป็นคดีช่วงระยะเวลาเมาสุรา มากที่สุด 10,457 คดี (ร้อยละ 96.96) จังหวัดที่มีสถิติคดีเมาแล้วขับสะสมสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ เชียงราย 525 คดี มหาสารคาม 506 คดี และสุรินทร์ 430 คดี</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์เฝ้าระวังฯ สรุปผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรเทศกาลสงกรานต์ 11-17 เม.ย. 2561 ในพื้นที่กทม. มีผู้เสียชีวิต 15 ราย ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 11.76 บาดเจ็บ 2,094 ราย ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 7.87 ผู้บาดเจ็บที่ต้องพักรักษาในรพ. 464 ราย เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 15.42 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุทำให้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่ คือ รถจักรยานยนต์ โดยมีผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย และไม่คาดเข็มขัด ร้อยละ 43.88 และมีประวัติดื่มสุรา ร้อยละ 15.65</p> <p>-เสนอข่าว นายนิกร จำนง ประธานกรรมการมูลนิธิประชาปลอดภัย ระบุว่า ตัวเลขผู้เสียชีวิตช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ที่มากกว่าปีที่แล้ว แสดงให้เห็นว่า ปัญหาความปลอดภัยทางถนนของไทยอยู่ในสภาวะวิกฤต จำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี จึงขอให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลางโดยด่วน เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์เพื่อการแก้ไข เสนอต่อกรม.เป็นรายไตรมาส และขอให้รัฐบาลปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยทางถนนทั้งระบบ ตามผลการประชุมใหญ่สามัญประจำปีขององค์การสหประชาชาติ ณ กรุงนิวออร์ก วันที่ 12 เม.ย. 2561 และให้ประสานขอการสนับสนุนจากกองทุนในความดูแลขององค์การสหประชาชาติด้านความปลอดภัยทางถนนมาใช้แก้ไขปัญหา</p>
<p>มติชน ไทยโพสต์ ผจก. ออนไลน์ สำนักข่าวไทย</p>	<p>สมุนไพรมอแสง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ขณะนี้การวิจัยตำรับสมุนไพรมอแสงชัชเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งเรื่องประสิทธิผลต่อเซลล์มะเร็งและเรื่องคุณภาพชีวิตผู้ป่วย แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยผลการวิจัยได้ เนื่องจากกรมการแพทย์แผนไทยฯ เป็นผู้ขอสมุนไพรมอแสงมาทำการทดลอง และนายแสงชัยถือเป็นเจ้าของงานวิจัย ดังนั้น ต้องนำผลการวิจัยที่ได้มาหารือกันภายในระหว่างนายแสงชัยและกรมการแพทย์แผนไทยฯ ก่อน ทั้งนี้ ได้ให้ นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ประสานไปยังนายแสงชัย เพื่อหารือถึงผลการวิจัยดังกล่าวภายในสัปดาห์นี้ ส่วนการเปิดเผยผลการวิจัย ต้องรอผลการหารือร่วมกับนายแสงชัยก่อน สำหรับผู้ที่อยู่ระหว่างตัดสินใจรับสมุนไพรมอแสง ขอให้รอผลการวิจัยที่จะออกมาก่อน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p>พ.ร.บ.สถาบันพระบรมราชชนก</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดสธ. กล่าวถึงกรณีกรม.มีมติอนุมัติและรับทราบร่าง พ.ร.บ.สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ... ว่า เพื่อกำหนดให้สถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางของรัฐในสังกัด สธ. เนื่องจากที่ผ่านมาการเรียนการสอนหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันฯ จะผูกกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ส่งผลให้ไม่สามารถผลิตบัณฑิตตามความต้องการของ สธ.ได้ ส่วนการรับปริญญาจะแยกเหมือนเป็นคนละสถาบัน ต้องใช้ครูถึง 7 สี 7 แบบตามที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกำหนด</p> <p>หลังจาก ครม.อนุมัติในหลักการแล้ว จะส่งร่างพ.ร.บ.ไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาและสนช. พิจารณาลำดับ เพื่อก่อเป็นกฎหมายต่อไป การเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของ สธ. จะทำให้สามารถพัฒนาการศึกษา จัดการเรียนการสอน และกำลังคนตามความต้องการของระบบสาธารณสุขได้ โดยเบื้องต้นจะเปิดสอน 2 คณะคือ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์ เช่น ทันตภิบาล สาธารณสุขศาสตร์ โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ เป็นต้น</p> <p>โดยร่าง พ.ร.บ.ได้กำหนดให้วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ปราจินบุรี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนีทุกแห่ง วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม และวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก ที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เป็นส่วนราชการของสถาบัน และกำหนดให้สถาบันแบ่งส่วนงานออกเป็น 1.สำนักงานอธิการบดี 2.คณะ และ 3.สำนัก ซึ่งทันทีที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ การดำเนินการในระยะแรกจะอาศัยบทเฉพาะกาล ให้ ปลัด สธ. ทำหน้าที่เป็นนายกสภาสถาบัน และผอ.สถาบันพระบรมราชชนก ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีสถาบัน จนกว่าจะมีการสรรหาและโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภาสถาบัน อธิการบดี และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ</p>
M2F ไทยโพสต์ มติชน ผจก.ออนไลน์	<p>มาตรฐานปลาร้า</p> <p>-เสนอข่าว ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศกำหนดมาตรฐานปลาร้า ตั้งแต่ขบวนการผลิต ส่วนประกอบที่สำคัญ เกณฑ์ทางคุณภาพ สี กลิ่น รส ปริมาณเกลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 18 ของน้ำหนัก รวม ไม่มีพยาธิ และกำหนดปริมาณสารปนเปื้อน</p> <p>-นายสง่า ดามาพงษ์ นักโภชนาการ และที่ปรึกษากรมอนามัย กล่าวว่า ปลาร้ามีคุณค่าทางโภชนาการสูง ใน 100 กรัม จะมีโปรตีน 15-20 กรัม และยังมีสารอาหารอื่นๆ เช่น ฟอสฟอรัส แคลเซียม วิตามิน B1 วิตามิน B2 และวิตามิน K แต่ต้องกินปลาร้าที่ปรุงสุก ถึงจะได้โปรตีนมากและลดความเสี่ยงเป็นมะเร็งท่อน้ำดี รวมทั้งอย่ากินซ้ำซาก เพราะจะมีผลต่อไต ทำให้ไตทำงานหนัก ควรทำเป็นอาหารประเภทน้ำพริกกินกับผักชนิดต่างๆ หากจะทำเป็นสินค้าส่งออกเพื่อสร้างรายได้ ควรนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ปลาร้าบอง ปลาร้าสับ ฯลฯ และทำบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน</p> <p>-พญ.ภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล ผอ.สำนักโภชนาการ กล่าวว่า การจะสั่งงดปลาร้าว่ามีมาตรฐานปรุงสุกหรือไม่ กรณีแบบบรรจุขวด ต้องดูตรามาตรฐานสินค้า แต่หากจะเลือกรับประทาน ต้องซื้อจากร้านที่คุ้นเคย หรือมีความสะอาดในการปรุง และมั่นใจได้ว่าต้มสุกแล้ว วิธีสังเกตง่ายๆ จากรูปลักษณ์ภายนอก คือ มีการปนเปื้อนพวกแมลงหรือไม่ กลิ่นแรงเกินไปหรือไม่ ที่สำคัญต้องกินผักแกล้มด้วย</p>
ข่าวสด คอลัมน์บก.ตอบจดหมาย	<p>กัญชา</p> <p>-เสนอ จม.จากคุณกัณฑ์ กล่าวถึงข่าวที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแถลงเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวอย่างสกัดจากกัญชา เป็นสเปรย์พ่นช่วยบรรเทาอาการแพ้ศัลยกรรม ซึ่งการพัฒนาทดลองในสัตว์และคนยังติดข้อกำหนดพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 รวมทั้งสอบถามความคิดเห็น กรณีมีข่าวว่าจะมีพื้นที่นำร่องปลูกกัญชาประมาณ 5,000 ไร่ ในเขตทหาร บนเทือกเขาภูพาน จ.สกลนคร และเห็นว่า เมื่อสารสกัดกัญชาแก้ปัญหาความเจ็บปวดในโรคภัยไข้เจ็บได้ ก็น่าจะนำมาใช้ได้เช่นเดียวกับมอร์ฟิน</p>
กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์ มติชน	<p>พาราควอต</p> <p>-เสนอข่าว นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี กล่าวว่า ในวันที่ (19 เม.ย.) จะมีการประชุมของคณะกรรมการพิเศษพิจารณาพาราควอต ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการวัตถุอันตราย เพื่อ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>พิจารณาสรุปว่าจะแบนพาราควอตหรือให้ใช้ได้ต่อไป ทราบว่าจะมีข้อเสนอแบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือ 1. อนุกรรมการเสียงส่วนใหญ่ที่มาจากกรมวิชาการเกษตร จะเสนอให้ใช้ได้ต่อไป แต่ต้องจำกัดการใช้ และ 2. คณะอนุกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จากองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค และ อย. จะเสนอให้แบน ซึ่งหากข้อสรุปให้ใช้ได้ต่อไป จะเรียกร้องให้เปิดเผยแสดงหลักฐานเอกสารข้อมูลต่างๆ ของข้อเสนอทั้ง 2 ทาง เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบ และจะเรียกร้องกดดันให้เลือกข้อเสนอการแบนพาราควอตไปยังรัฐบาล เนื่องจากคณะกรรมการวัตถุอันตรายอยู่ภายใต้การทำงานของหลายภาคส่วนที่มีรัฐบาลเป็นผู้กำกับดูแล</p>
<p>หนังสือที่ ชม. 0032.004/2134</p>	<p>ตรวจสอบหมอนวด จ.เชียงใหม่</p> <p>- สสจ.เชียงใหม่ รายงานผลการตรวจสอบกรณี คลิปการนวดด้วยความรุนแรง ใช้ศอกและเข่า กระแทกตามจุดต่างๆ ของร่างกาย โดยพบว่าผู้นวด คือ นายบุญมา ไชยคำมูล ให้บริการในบ้านของตนเองที่ ต.ข้าวเม่า อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ไม่ได้มีการโฆษณา และไม่ได้เรียกเก็บค่าบริการ ผู้รับบริการให้ค่าขึ้นครูดตามความสมัครใจ นายบุญมาระบุว่าใช้ความรู้ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับสืบทอดจากบรรพบุรุษ จากการสอบถามผู้รับบริการที่มารับบริการประจำ ระบุว่า หลังรับบริการ ไม่มีอาการผิดปกติหรืออาการเจ็บปวดจากการนวด สสจ.เชียงใหม่จะดำเนินการเรื่องการรับรองเป็นหมอนพื้นบ้านต่อไป</p>
<p>ไทยรัฐ สวท. สำนักข่าวไทย</p>	<p>เล่นมือถือก่อนนอนเสี่ยงเกิดโรค</p> <p>- เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. กล่าวถึงการเล่นโทรศัพท์ก่อนนอน ว่า หน้าจอโทรศัพท์มีแสงสีฟ้า (blue light) ที่ส่งผลกระทบต่อในการผลิตสารเมลาโทนิน ซึ่งเป็นสารที่ควบคุมการหลับและการตื่น การเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนมากกว่า 2 ชม. จะส่งผลให้เกิดการนอนไม่หลับหรือหลับไม่สนิท ร่างกายอ่อนล้าในตอนกลางวัน และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น นอกจากนี้ ยังทำให้ระบบเผาผลาญของร่างกายทำงานไม่เต็มที่ อาจเกิดโรคเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง หรือเกิดภาวะอ้วนตามมา รวมถึงเสี่ยงในการใช้สารเสพติดหรือแอลกอฮอล์เพื่อช่วยในการนอนหลับอีกด้วย ดังนั้น ควรงดเล่นมือถือก่อนเข้านอนอย่างน้อย 1 ชม. เพื่อให้ร่างกายได้ปรับการทำงานของตัวเองเข้าสู่การพักผ่อน</p>
<p>สวท. สำนักข่าวไทย โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ เด่นทั่วไทย</p>	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>- เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากรายงานของสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ โดยแมลง ปี 2561 มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว 6,565 ราย ใกล้เคียงกับช่วงเวลาเดียวกันของทุกปี และมีผู้เสียชีวิต 18 ราย แม้สถานการณ์ในภาพรวมยังไม่มีแนวโน้มว่าจะระบาดรุนแรง แต่พบว่า อัตราป่วยเสียชีวิตสูงขึ้นจากปกติ โดยเฉพาะภาคกลางและภาคใต้มีอัตราป่วยเสียชีวิตร้อยละ 0.25 และ 0.26 ซึ่งสูงกว่าปกติประมาณ 2 เท่า และแม้ช่วงนี้จะไม่เข้าฤดูฝน แต่เนื่องจากมีอากาศร้อนสลับฝนตก จึงอาจเกิดน้ำขังตามภาชนะต่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ จึงขอความร่วมมือประชาชนใช้มาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” อย่างต่อเนื่อง</p>
<p>สยามรัฐ สำนักข่าวไทย</p>	<p>วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>- เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากข่าวเรื่องความกังวลวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคนขาดแคลน กรมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่า ปัจจุบันในภาพรวมทั้งประเทศถือว่าปริมาณวัคซีนที่มีใช้ในหน่วยบริการยังมีเพียงพอ และเมื่อปลายเดือนก.พ. ที่ผ่านมา กรมฯ ได้ประชุมหารือร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนและจัดระบบการกระจายวัคซีนในพื้นที่ที่ขาดแคลน และได้แจ้งแนวทางปฏิบัติให้ สสจ. ทุกแห่งทราบแล้ว เมื่อวันที่ 15 เม.ย. ที่ผ่านมา โดยมีระบบเขตสุขภาพรองรับในการควบคุมกำกับและบริหารจัดการเรื่องการกระจายวัคซีนใช้ภายในเขตอย่างเพียงพอ</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>ตรวจสอบสุขภาพแรงงานต่างด้าว</p> <p>- เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. เปิดเผยว่า การตรวจสอบจัดทำทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ เมียนมา กัมพูชาและลาว ให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิ.ย.นี้ โดยสธ.ดูแลเรื่องการตรวจสุขภาพและซื้อประกันสุขภาพ ขอให้แรงงานต่างด้าวที่เหลือไปรับบริการได้ที่รพ.สังกัด สธ. ใกล้สถานประกอบการ โดยทุกคนจะได้รับการตรวจสุขภาพพื้นฐาน เช่น เอกซเรย์ปอด เจาะโลหิตหาเชื้อซิฟิลิส และโรคเท้าช้าง เก็บปัสสาวะหาสารแอมเฟตามีน ตรวจการตั้งครรภ์ ตรวจหาโรคเรื้อรังและควบคุมโรค</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>พยาธิลำไส้ ที่ผ่านมาพบแรงงานมีเชื้อวัณโรค 2,584 คน เป็นโรคซิฟิลิส 1,650 คน โรคเท้าช้าง 37 คน และโรคเรื้อรัง 6 คน ได้ให้การรักษาทุกคน พบผู้ติดเชื้อเสพติด โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคจิตเวช รวม 637 ราย ซึ่งต้องส่งกลับทันที ส่วนแรงงานที่เป็นวัณโรคระยะแพร่เชื้อ และซิฟิลิสระยะที่ 3 อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์ มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>“ผ้าอนามัยชนิดสอด” จัดเป็นเครื่องสำอาง</p> <p>-เสนอข่าว ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการ อย. กล่าวถึงกรณีกรม.มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงสาธารณสุข กำหนดผ้าอนามัยชนิดสอดเป็นเครื่องสำอาง พ.ศ. ... ว่า ผ้าอนามัยทั้งชนิดที่ใช้ภายนอกและชนิดสอด จัดเป็นเครื่องสำอางตั้งแต่ปี 2528 แต่การแก้พ.ร.บ.เมื่อปี 2558 ได้เปลี่ยนค่านิยามใหม่ ทำให้ผ้าอนามัยแบบสอดหลุดจากการเป็นเครื่องสำอาง จึงต้องออกกฎกระทรวงให้กลับมาครอบคลุมอีกครั้ง สำหรับการควบคุมมาตรฐานของผ้าอนามัยยังคงเดิม โดยผ้าอนามัยภายนอก ต้องผ่านการทำให้สะอาดและถูกสุขลักษณะ ส่วนผ้าอนามัยชนิดสอด ต้องผ่านการทำให้ปลอดเชื้อ ไม่มีเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค 4 ชนิด คือ 1.ซูโดโมแนส แอโรจิโนซา 2.สตาฟีโลค็อกคัส ออเรียส 3.แคนดิดา อัลบิแคนส์ และ 4.คลอสทริเดียม และต้องแสดงค่าเดือนในฉลากคือ 1.ไม่ควรใช้เมื่อภาชนะบรรจุฉีกขาด 2.ไม่ควรใส่ไว้ในช่องคลอดนานเกิน 8 ชั่วโมง ควรเปลี่ยนผ้าอนามัยทุก 4-8 ชั่วโมง และ 3.ขณะใช้หากมีอาการใช้ คลื่นเหียน อาเจียน วิงเวียน หน้ามืด ท้องเดิน และมีผื่นแดงตามผิวหนังให้นำผ้าอนามัยออกและรีบไปพบหรือปรึกษาแพทย์ทันที ทั้งนี้ ปัจจุบันไม่มีการผลิตผ้าอนามัยแบบสอดในประเทศไทย แต่มีผู้ประกอบการนำเข้า 8 ราย</p>
<p>เว็บไซต์ไทยรัฐ</p>	<p>ร้องเรียนรพ.พังงาทำคลอดเด็กเสียชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2561 เวลา 14.00 น. นายสุรเชษฐ์ เพ็ชรเกิด อายุ 22 ปี อยู่บ้านเลขที่ 31 หมู่ 10 ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา และนางบุญญา ตั้งสุรัตน์ อายุ 52 ปี อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา นำชาวบ้านประมาณ 100 คน เดินทางมาที่รพ.พังงา พร้อมชูป้ายเรียกร้องให้รับผิดชอบกรณี นางเบญจพร กลิ่นเกล้า อายุ 20 ปี ภรรยา นายสุรเชษฐ์ เข้ารับการผ่าตัดคลอดบุตรที่รพ.พังงา เมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 5 เม.ย. 2561 และแพทย์ผู้ทำคลอดแจ้งว่าเด็กในครรภ์เสียชีวิตเมื่อ 05.00 น. วันที่ 6 เม.ย. 2561 ทำให้มีข้อสงสัยว่าสาเหตุเกิดจากความผิดพลาดหรือระยะเวลาของแพทย์ที่เข้าทำการผ่าตัดและรักษาภรรยา ส่วนนางบุญญาได้นำใบรณบัตรของ ด.ญ.นลินนิภา ชีพเหล็ก ซึ่งเป็นหลานที่คลอดที่รพ.พังงา เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2561 และเสียชีวิตวันที่ 14 เม.ย. 2561 โดยแพทย์ลงความเห็นว่าเป็นการติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง ทำให้เกิดความเสี่ยงสาเหตุการเสียชีวิตขณะที่อยู่ในความดูแลของแพทย์และพยาบาล</p> <p>นพ.อรุณ สัตยาพิศาล ผอ.รพ.พังงา ได้นำแกนนำกลุ่มชาวบ้านเข้าเจรจากับคณาจารย์ในห้องประชุม นทส. รพ.พังงา โดยมี นพ.ประกิจ สารเทพ รองนพ.สสจ.พังงา นายมนัส หนูรักษ์ หน.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา เข้าร่วมรับฟังการเจรจา พร้อมทั้งนัดหมายจะนำแพทย์และพยาบาลที่รับผิดชอบในวันเกิดเหตุทั้ง 2 ราย เข้าชี้แจงต่อหน้าผู้เสียหายในวันที่ 20 เม.ย. 2561 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม รพ.พังงา จากนั้นรพ.พังงาได้ให้ผู้เข้าร่วมการเจรจาสอบถาม โดยบันทึกไว้เพื่อเตรียมคำตอบให้แก่ผู้เข้าร่วมเจรจาในครั้งต่อไป</p>
<p>มติชน สำนักข่าวไทย</p>	<p>อันตรายจากแมลงมีพิษ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า อันตรายที่เกิดจากแมลงมีพิษเป็นภัยด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นบ่อย เช่น การได้รับพิษทางผิวหนังจากตัวก้นกระดก ทำให้ผิวหนังบวมแดง เจ็บปวดหรือปวดแสบปวดร้อน เกิดผื่นคันระคายเคือง ส่วนอาการที่เกิดจากการบริโภคแมลง ไต่แก่ คลื่นไส้ อาเจียน กระวนกระวาย เป็นลม ปวดท้อง เนื่องจากกระเพาะอาหารหดเกร็ง ท้องเสีย จนถึงขั้นรุนแรงคือ ความดันโลหิตลดลงอย่างรวดเร็ว หายใจไม่สะดวก ช็อกและอาจทำให้เสียชีวิตได้ ดังนั้น ไม่ควรบริโภคแมลงที่ไม่รู้จักหรือไม่เคยมีการนำมาบริโภคมาก่อน และป้องกันตัวเองจากการถูกแมลงกัดต่อย ถ้าได้รับพิษทางผิวหนัง ให้ล้างแผลให้สะอาด ทาด้วยยาปฏิชีวนะประเภทครีม ถ้ามีอาการรุนแรงทั้งจากการแพ้หรือบริโภคแมลง ควรรีบไปพบแพทย์ทันที</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรมประชาสัมพันธ์	<p>วันอสม. นราธิวาส</p> <p>-เสนอข่าว พญ.ประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ อสม.สร้างสุขภาพ รู้ทัน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม (งานวัน อสม.จ.นราธิวาส) ประจำปี 2561 ที่ สสจ.นราธิวาส พร้อมทั้งชื่นชมอสม.นราธิวาสทุกคนที่เสียสละอุทิศเวลาเพื่อส่วนรวมในการทำงานเพื่อพัฒนาสุขภาพพลานามัยของประชาชน ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน และได้วางรากฐานการพัฒนา เสริมความเข้มแข็งด้านบริการสาธารณสุขของประชาชน โดยเน้นความทั่วถึง มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ</p>
สยามรัฐ	<p>ตรวจสอบร้านนวดแผนไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผบ.ตร. และตำรวจ สน.ทองหล่อ เข้าตรวจสอบ “โทนี่ นวด แผนไทย” ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. หลังมีการแจ้งความว่าผู้ให้บริการนวดกระทำอนาจารลูกค้าชาวต่างชาติในช่วงวันสงกรานต์ พบว่า ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการนวดอย่างถูกต้อง ได้แจ้งความผิดตามพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 มีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาทส่วนการเพิกถอนใบอนุญาตจะเสนอคณะกรรมการให้พิจารณาตามกฎหมายต่อไป</p>
สยามรัฐ	<p>ดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ อาจกลืนลำบาก-สำลักง่าย ต้องให้อาหารสายยาง-ใส่ท่อช่วยหายใจ ปากแห้ง มีแผลในปาก ควรทำความสะอาดปากและฟันอย่างน้อยวันละครั้ง รวมทั้งช่วยบริหารกล้ามเนื้อใบหน้า ลิ้น ต่อม้ำลาย เพื่อช่วยฟื้นฟูประสิทธิภาพการกลืน การพูด การแสดงความรู้สึกทางใบหน้า และกระตุ้นการผลิตน้ำลาย</p> <p>ทพ.บุญชู สุริย์พงษ์ ผอ.สถาบันทันตกรรม ระบุว่า ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้แต่ยังรับรู้ได้ การช่วยแปรงฟันต้องยกศีรษะขึ้นให้อยู่ในท่าครึ่งนั่ง-นอนเพื่อกลืนน้ำลาย ให้จับน้ำเล็กน้อย ใช้แปรงขนอ่อน ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์เล็กน้อย แปรงฟัน-เหงือกเบาๆ ครบทุกซี่ ควรหยุดพักให้ผู้สูงอายุบ้วนน้ำลายหรืออมน้ำเล็กน้อย ก่อนแปรงต่อ สลับหยุดพัก 2-3 ครั้ง</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ ข่าวสั้นรอบโลก	<p>โรคคอติบ</p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยแพนอเมริกา รายงานว่า โรคคอติบระบาดในเวเนซุเอลา, เฮติ, โคลอมเบีย และบราซิล นับตั้งแต่มีการระบาดของโรคคอติบเมื่อเดือนก.ค. 2559 มีผู้ต้องสงสัยป่วยคอติบ 1,602 คน ในจำนวนนี้ได้รับการยืนยันว่าป่วยจริง 976 คน และเสียชีวิต 142 ราย ผู้ป่วยมีอายุระหว่าง 5 - 19 ปี โดยเวเนซุเอลาเริ่มฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนตั้งแต่ 6 เม.ย. ที่ผ่านมา</p>
มติชน	<p>ร้องเรียนกิจการเป็นอันตรายต่อสุขภาพ อ.หาดใหญ่</p> <p>-เสนอข่าว นายภาณุ พิทักษ์เผ่า ผอ.ศูนย์เรียนรู้คุณธรรมเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง นำตัวแทนชาวบ้านชุมชนอุทิศ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ยื่นข้อเรียกร้องต่อ นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ให้หยุดและย้ายกิจการซักรีดออกจากพื้นที่ เนื่องจากไม่ได้ขออนุญาตประกอบการ ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย และผู้ประกอบการไม่มีความรับผิดชอบ สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน โดยมีหลักฐานเป็นน้ำเสียสีดำที่ออกมาจากท่อน้ำทิ้งของสถานประกอบการ ฝุ่นผ้าจับตัวเป็นก้อน และใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าชาวบ้านป่วยเป็นโรคมุมิแพ้อย่างยั่งยืน</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch